



บูรพาเวชสาร

Burapha Journal of Medicine

บรรณาธิการแถลง (Editor's Note)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำและมาตรฐานสากล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็น 1 ใน 7 คณะแพทย์ใหม่ ในส่วนภูมิภาคที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สำหรับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามีความมุ่งมั่นในการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำมาตรฐานสากล การดำเนินกิจกรรมต่างๆ จึงสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงานและแสดงออกถึงความเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่

การประชุมคณะกรรมการแพทยสภาครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 นั้นแพทยสภารับรองให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดสำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ และเป็น The First Affiliated Hospital, The Third Affiliated Hospital ซึ่งเป็นโรงพยาบาลร่วมสอนระดับชั้นคลินิกของสถาบัน Liaoning Medical University, Liaoning Province, P.R. China และคณะแพทย์เปิดรับแพทย์ฝึกหัดดังกล่าวจำนวน 12 คน ซึ่งจะเริ่มเข้าปฏิบัติงานในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 นี้ โดยคณะฯมอบหมายให้มีแพทย์รุ่นพี่และอาจารย์แพทย์คอยดูแล และมีการจัดระบบการเรียนการสอนและการประเมินด้วย สำหรับแพทย์ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศและยังไม่ได้สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากสถาบันการศึกษาจากประเทศนั้นๆ จะต้องฝึกงานในประเทศไทยเป็นเวลา 1 ปี จึงจะขอสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่ 3 ของแพทยสภาได้

เมื่อวันที่ 14-16 มีนาคม 2559 คณะกรรมการจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ได้มาตรวจประเมินเพื่อรับรองคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับแพทยศาสตรศึกษา (World Federation for Medical Education: WFME) ไปเรียบร้อยแล้ว คาดว่าคณะกรรมการจะส่งผลการประเมินกลับมาหลังเดือนมิถุนายน 2559

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” และทรงวางศิลาฤกษ์ “อาคารวิจัยทางการแพทย์” ซึ่งหากอาคารนี้แล้วเสร็จโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาจะเป็นโรงพยาบาลขนาด 460 เตียง และสามารถรองรับการเรียนการสอนชั้นคลินิกได้

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงได้นำเครื่องมือพัฒนาคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศระบบการเรียนการสอน เกณฑ์ดังกล่าวคือ EdPEX (Educational Criteria for Performance Excellence) หรือ เกณฑ์



บูรพาเวชสาร

Burapha Journal of Medicine

คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ทำให้มอง คิด และบริหารองค์กรในเชิงระบบโดยเชื่อมโยงทุกระบบเข้าด้วยกันหมด และช่วยให้ในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน ซึ่งปลายปีนี้คาดว่า คณะแพทย์จะสามารถส่งเพื่อขอรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาตินี้

การจัดทำวารสาร “บูรพาเวชสาร Burapha Journal of Medicine (BJM)” ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวารสารที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา ได้พิจารณาอนุมัติให้เป็นวารสารวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 127 ง 1 ตุลาคม 2556) ข้อ 3 เรียบร้อยแล้ว โดยประกาศนี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศ ทั้งนี้กองบริการ การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาได้ดำเนินการแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ระหว่างที่รอผลการพิจารณาจาก กพอ. คณะฯได้เตรียมพัฒนา บูรพาเวชสาร ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกวารสาร เข้าฐานข้อมูล TCI เพื่อให้บูรพาเวชสารเป็นวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับ ชาติและระดับนานาชาติต่อไป

บูรพาเวชสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ฉบับนี้ มีนิพนธ์ต้นฉบับ 4 เรื่อง บทความปริทัศน์ 1 เรื่อง เนื้อหาเข้มข้นเหมือนเดิมทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ดีวารสารจะอยู่ยั่งยืนงได้ก็ด้วยความวางใจของผู้อ่าน และผู้ส่งบทความ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาที่มีผลงานดีๆ ในรูปแบบนิพนธ์ต้นฉบับ บทความปริทัศน์ รายงานผู้ป่วย กรณีศึกษา หรือผลงานทางวิชาการที่เน้นผลลัพธ์หรือผลกระทบด้านสุขภาพ หรือด้านสาธารณสุข ส่งผลงานของท่านลงตีพิมพ์ใน บูรพาเวชสารกันมากๆ คณะแพทยศาสตร์ยินดีเป็นสื่อกลางส่งสารถึงผู้สนใจในทุกวงการ และช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้ว ขอทุกท่านรักษาสุขภาพด้วย แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมจิต พุกษะริตานนท์

บรรณาธิการบูรพาเวชสาร